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  Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 
569. stjórnarfundur þriðjudaginn 28. september 2021 kl. 18:00 

Mættir:  
Einar Haraldsson, Kári Gunnlaugsson, Garðar Már Newman, Birgir Már Bragason, Eva Björk 
Sveinsdóttir, Jónína Steinunn Helgadóttir, Björg Hafsteinsdóttir og Sveinbjörg Sigurðardóttir.  

 
1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð yfirfarin og samþykkt. 
 

2. Innkomin bréf 
Bréf frá UMFÍ: Fréttabréf, Sambandsþing UMFÍ á Húsavík. 
Bréf frá ÍSÍ, haustfjarnám allra stiga. 
Bréf frá ÍSÍ og UMFÍ, upplýsingar um styrk - Aukin þátttaka barna og ungmenna af erlendum 
uppruna. 
Bréf frá ÍRB vegna þjálfarastyrks RNB 2020 – 2021. 
Bréf frá bæjarstjóra Reykjanesbæjar Kjartani Má Kjartanssyni, boð á vígslu gervigrasvallar og 
aðstöðu bortennisfélags Reykjanesbæjar. 
Bréf frá UMFÍ, tilnefning til hvatningarverðlauna UMFÍ. 
Bréf frá skjalaverði Reykjanesbæjar, skýrsla um íþrótta- og leikjaskóla. 
Bréf frá skjalaverði Reykjanesbæjar, skýrsla um fótboltanámskeið á Ásbrú.  
Fundagerðir knattspyrnudeildar og unglingaráðs knattspyrnudeildar. 

 
3. Send bréf 

Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð.  
Svarbréf sent á Henrý Birgi Gunnarson vegna fyrirspurnar til knattspyrnudeildar Keflavíkur. 
Bréf sent á íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar varðandi styrktarþjálfunarsvæði fyrir 
iðkendur.  

 
4. Félagsheimili okkar 

Búið er að mála efri hæðina ásamt skrifstofum. Vínylparket er líka komið á sali og skrifstofur. 
Byrjað er á titilveggnum. Búið að kaupa húsgögn á skrifstofu framkvæmdastjóra. Umræða um 
fundaherbergi við hlið skrifstofu framkvæmdastjóra og sjónvarp í sal 3.  

 
5.   Sambandsþing UMFÍ 

52. Sambandsþing UMFÍ verður haldið á Húsavík 15. – 17. október 2021. Kjörbréf liggur 
fyrir. Allir stjórnarmenn aðalstjórnar verða þingfulltrúar. Það er búið að ganga frá flugi, hóteli 
og bíl. 

 
5. Jólablaðið 

Umræða um opnuviðtal.  
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6. Önnur mál 
A. Einar og Birgir Már áttu fund með Hönnu Björgu Konráðsdóttur formanni sunddeildar 

þann 24. september varðandi stofnun nýs sundfélags.  
 

 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 12. október. 
Fundi slitið kl. 19:15 
 
Fundinn ritaði Eva Björk 

 


